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1. Rætt um markmiðasetningar frá síðasta vetri fyrir þennan vetur.  Eftirfarandi kom fram: 
a. Til að uppfylla markmið 1 um að leita á markvissan hátt eftir viðhorfum nemenda 

stendur til að taka viðtöl við hvern og einn nemanda þar sem spurningar um líðan 
yrðu lagðar fyrir.  

b. Markmið 2, endurskoðun og mótun áætlunar um viðbrögð við námserfiðleikum hefur 
verið gerð í yngri bekkjum en eitthvað vantar uppá í efri bekkjum. Skjölun á nýrri 
áætlun stendur til. Þetta starf er enn í mótun. 

c. Sbr. markmið 3, að efla og viðhalda áherslu skólans í útikennslu,  þá hefur mikið gerst 
til að uppfylla það. Kennarar og starfsfólk fór á námskeið í útikennslu og hefur því 
verið sinnt vel með markvissri útikennslu. 

d. Markmið 4, að endurmeta enskukennslu skólans og samstarf um þá kennslu við 
Alþjóðaskólann. Endurmat hefur farið fram og samstarf hefur verið við Elísabetu 
enskukennara. Einhverjir nemendur sem hafa bakgrunn í ensku hafa verið að sækja 
tíma í Alþjóðaskólanum. Til stendur að nemendur í 5.‐7. bekk muni sækja tíma í 
framsögu og rökræðum á ensku. 

e. 5. markmið segir að efla skuli nýsköpunarkennslu í skólanum. Legónámskeið fyrir 
yngri bekkinga og legóþjálfun fyrir eldri bekkina má flokka undir nýsköpunarkennslu. 
Áhugavert verður að sjá hvernig starfsmaður á vegum Garðabæjar, sem Ikea styrkir 
muni nýtast til nýsköpunarkennslu. 

f. Markmið 6 segir að efla skuli og móta markvissa þjálfun í tjáningu. Leikræn tjáning er 
hluti af kennslunni en formleg áætlun er ekki til staðar um hvernig  þetta fari fram. 

g. Markmið 7 segir að vinna skuli að undirbúningi fyrir starf á unglingastigi. Hugmynd er 
að taka skorpu í þessari vinnu fyrir jól. Fram hefur komið að foreldrar og nemendur 
hafa haft meiri áhyggjur af félagslega þættinum frekar en námsáætlun. 

h. 8. Markmið segir að efla skuli samfélagsvitund nemenda. Ýmislegt hefur verið gert til 
að framfylgja þessu markmiði og má þar nefna hreinsun fjöru, jól í skókassa, sungið 
fyrir fyrirtæki á degi íslenskrar tungu og fleira. 

i. 9. Markmið sem fjallar um að skerpa á umhverfisstefnu, Guðrún umsjónarkennari 1. 
og 2. bekks leiðir þessa vinnu sem miðar að því að gera skólann að Grænfánaskóla. 

j. 10. markmið segir að vinna skuli að framgangi skólastefnu Garðabæjar.  Ofangreind 
markmið eru í takt við þá stefnu. 
 



2. Fjárhagsáætlun fyrir 2008 var lögð fyrir og rædd. 
Fram kom að áætlaðar tölur fyrir nemendafjölda þykja vanáætlaðar og geta skapað vandræði 
varðandi starfsmannamál á vormánuðum þegar bæta þarf við viðeigandi fjölda starfsfólks til 
að mæta raunverulegum nemendafjölda. Einnig þykja liðir varðandi aðföng til mynd og 
handmenntakennslu rýrir, um kr. 2000 á nemanda fyrir allan veturinn fyrir allar greinarnar. 
 

3. Stundatafla 
Nýjar stundatöflur taka gildi 23.október. Megin breyting er að smiðjurnar verða teknar út og 
útikennslan er fest inni í töflunni. Rætt var um að breyting á upphafi töflunnar sem tekin var í 
notkun í haust, þ.e. 8:15 í stað 8:25, hefur komið vel út. 
 

4. Farið yfir viðhorfskönnun og hún lagfærð fyrir næstu útsendingu sem verður í nóvember. 
 

5. Önnur mál 
a. Vinaleið. Fram kom að úttekt hefur verið gerð af óháðum aðila af því starfi sem var í 

gangi í fyrra. Niðurstöður liggja ekki fyrir.  Ákveðið að bíða eftir niðurstöðum þar til 
ákveðið verður með framhald Vinaleiðar í skólanum. 

b. Rætt var um símhringingar. Fram kom að mikið er um að foreldrar hringi inn og séu 
að biðja fyrir skilaboð til barna og öfugt. Í stað þess að gera sér ferð inn í skólann til 
að ná í börn sín þá hringi foreldrar inn í skólann og biðji um að börn séu „send út á 
plan“. Vekja mætti máls á þessu við foreldra.  
 

 

Fundi slitið kl 17:30. 
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